



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ติดเชื้อโรค (COVID-19) แล้วเป็นจำนวนมาก ความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน สถาบันพระบรมราชชนก มีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ยึดแนวคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ

๒. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกล่าวได้ตามจริง

กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ได้ ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ ๔

๔. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่ว่าจะป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเทียบเท่า ในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี ถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วแต่กรณี พิจารณาส่งให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติหรือเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานหรือขาดเรียนและไม่นับเป็นวันลา

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วแต่กรณีที่สั่งให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา งดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าดูอาการ อาจมอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการนั้นก็ได้

๕.คณาจารย์...

๕. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาอาการป่วยด้วยตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิดมิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

๖. ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไปก่อน และถ้าหากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามจริง

๗. สถาบันพระบรมราชชนกจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการยกระดับที่สูงขึ้นหรือมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงประการใด จากกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนกจะรีบดำเนินการประกาศมาตรการที่สมควรเร่งด่วน หนึ่ง สถาบันพระบรมราชชนก อาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากวิทยาลัยและหน่วยงานในส่วนกลาง ในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้วิทยาลัยรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติไปยัง สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่กองกลาง และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมชาย ธรรมสารโสภณ)
รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนก